

GIẢI TRÌNH LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

đề nghị các đơn vị liên quan trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt rà soát, bổ sung các công trình phụ trợ còn thiếu; hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế của các dự án bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát để Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2020, 17 sở, ngành của tỉnh và 8 huyện, thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các tổ chức, cá nhân, chiếm 10,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Trong đó, 1.132 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3 và 542 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 4. Có 14 sở, ngành, địa phương tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu tình giao như: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Công Thương... Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan có nhiều hồ sơ phát sinh nhưng chưa thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thực hiện cập nhật và số hóa kết quả xử lý tất cả các hồ sơ đã thụ lý trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

TRUNG HIẾU

TIỀN HẢI TRIỂN LÃM ẢNH...

(Tiếp theo trang 1)

của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Tiền Hải nói riêng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng qua các thời kỳ, triển lãm đã góp phần giáo dục và khơi dậy lòng tự hào về mảnh đất, con người Thái Bình trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển vững mạnh trong thời kỳ đổi mới.

Trong chương trình triển lãm, các đại biểu được nghe nói chuyện chuyên đề thành tựu Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ. Nhân dịp này, Huyện đoàn Tiền Hải trao tặng 51 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

THÔNG BÁO RƠI GIẤY TỜ

Tên tôi là: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 456, đường 3/2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy
Trong thời gian từ ngày 1/9/2020 đến ngày 15/9/2020 tôi có làm rơi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng do cơ sở sản xuất Công ty Cổ phần Hyosung Việt Nam phát hành.
Sản phẩm: Xe gắn máy hai bánh
Nhãn hiệu: Hyosung
Số khung: RPOCCBGUMLD 001131
Số máy: VZS139FMB-38-001131
Vậy ai nhặt được xin liên hệ cho tôi theo số điện thoại: 0987.656.676
Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Dường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23/9, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 31,8 triệu người nhiễm và hơn 976.100 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 23/9, cả nước ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới từ Mỹ về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cả nước hiện có 1.069 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó 991 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 43 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 25 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 20.800 người.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 23/9, 8 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 46 chuyên gia nước ngoài sang làm việc cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải), giảm 4 trường hợp so với ngày 22/9.

Theo thống kê của ngành Y tế, tính đến ngày 23/9, toàn tỉnh đã rà soát được 4.662 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó hiện còn 44 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 29 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tính đến ngày 23/9 lên 8.356 mẫu.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị phát triển sản xuất khi mời chuyên gia, người nước ngoài đến làm việc... đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, xét từ trình của Sở Y tế, ngày 22/9, UBND tỉnh đã có công văn gửi các sở, ngành, huyện, thành phố và đơn vị liên quan về việc triển khai phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 0227.3831.885

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

các xã, thị trấn được chấn chỉnh kịp thời. Vì vậy, những năm qua trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; rà soát, thẩm định, giải quyết chế độ, chính sách; công tác kiểm tra, giám sát; khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Huyện ủy Kiểm tra tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản trị, triển khai các chế độ, chính sách đối với người được hưởng trợ cấp xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra trực tiếp đối với đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. UBND các xã, thị trấn rà soát toàn bộ hồ sơ của các đối tượng đang được hưởng chế độ, chấn chỉnh việc lập, lưu hồ sơ bảo đảm khoa học, chặt chẽ.

Tăng cường công tác giám sát của HĐND xã, phân biện của MTTQ xã với hội đồng xét duyệt công tác rà soát được thực hiện nghiêm túc. Chế độ bảo trợ xã hội được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp vào cuộc tích cực. Các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đã giúp các đối tượng giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Chiều ngày 23/9, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại thành phố Thái Bình. Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát.

Tổng số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn thành phố Thái Bình đến ngày 30/6/2020 là 7.401 người. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Đó là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 109/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/9/2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sớm vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10/2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể: tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020, tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020, tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020 và các tháng 6, 7, 8, 9 và 10/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Để được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi giấy đề nghị gia hạn (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 109 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/9/2020.

MINH HƯƠNG

QUYNH PHỤ

Tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 - 2020

Chiều ngày 23/9, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 - 2020, với chủ đề công tác "Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" và "Thiếu nhi Quỳnh Phụ đoàn kết chăm ngoan", các hoạt động đoàn, đội từ huyện đến cơ sở đã bám sát chủ đề công tác, phù hợp với điều kiện thực tiễn, hoạt động với nhiều điểm mới, sáng tạo. Các cấp bộ đoàn, đội

tuổi trẻ bảo đảm công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định. Đồng chí tiếp xúc xã hội có biến động nhưng công tác rà soát được thực hiện nghiêm túc. Chế độ bảo trợ xã hội được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp vào cuộc tích cực. Các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đã giúp các đối tượng giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, Tổ giám sát số 2 đã giám sát tại xã Đông Thọ và phường Đề Thám.

* Sáng ngày 23/9, Tổ giám sát số 3, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Đông Hưng. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát.

Tính đến tháng 6/2020, huyện Đông Hưng có 13.441 đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, trong đó người cao tuổi là 7.501 người, người khuyết tật là 5.659 người, người đơn thân nghèo đang nuôi con nhỏ là 197 người... Toàn huyện đã dành hơn 29,9 tỷ đồng để chăm lo đời sống cho người hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã chỉ ra những thuận lợi,

khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; rà soát, thẩm định, giải quyết chế độ, chính sách; công tác kiểm tra, giám sát; khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện... Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lao động - thương binh và xã hội cả về năng lực, trình độ, đạo đức; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

TRINH CƯỜNG

8 tháng, 10 người chết do tai nạn lao động

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, số vụ tai nạn lao động có người chết tăng so với cùng kỳ các năm trước. Thống kê trong 8 tháng, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn lao động có người chết, làm chết 10 người. Nguyên nhân ban

đầu được xác định tại các vụ tai nạn lao động chủ yếu do việc tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ở nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; môi trường và điều kiện lao động trong doanh nghiệp

NGUYỄN CƯỜNG

khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại cơ sở; công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ một số nơi chưa bảo đảm đủ thông tin; những khó khăn trong đánh giá mức độ khuyết tật; thời gian thẩm định hồ sơ, công tác lưu trữ hồ sơ cần khoa học hơn.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Đông Hưng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn khi triển khai thực hiện chính sách với người hưởng chế độ bảo trợ xã hội cần bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đầy đủ và kịp thời. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lao động - thương binh và xã hội cả về năng lực, trình độ, đạo đức; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trước đó, Tổ giám sát số 3 đã giám sát tại hai xã Đông Xá và An Châu.

100% liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Tại hội nghị đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương "Vi thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 3 cá nhân; có thủ đơn đon vị xuất sắc của Tỉnh đoàn cho 1 tập thể; bằng khen của Tỉnh đoàn cho 14 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích trong công tác đoàn, đội và phong trào thanh niên trường học.

TRINH CƯỜNG

còn tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm, gây mất ATVSLĐ trong quá trình lao động, sản xuất. Để giảm số vụ tai nạn lao động, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các sở, ngành tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ; kịp thời phát hiện và nghiêm túc xử lý những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về ATVSLĐ.

NGUYỄN CƯỜNG

THỊ TRẤN TIỀN HẢI

Duy trì việc giải tỏa, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 25/1/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải) đã thường xuyên duy trì việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ. Qua đó lập lại trật tự đô thị, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Thị trấn Tiền Hải là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Tiền Hải. Hiện nay thị trấn đã được mở rộng trên cơ sở thị trấn Tiền Hải cũ và sáp nhập hai xã Tây Sơn, Tây An với hơn 13.000 người ở 14 tổ dân phố. Trên địa bàn thị trấn có nhiều tuyến đường chạy qua với mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông như quốc lộ 39, đường ĐT.456... Theo thống kê của UBND thị trấn, riêng trên quốc lộ 39 và đường ĐT.456 có hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán hai bên đường. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT, thời gian qua, thị trấn đã thường xuyên tuyên



Đường thông, hè thoáng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

truyền, vận động, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang ATGT.

Thiếu tá Hà Duy Tân, Trưởng Công an thị trấn Tiền Hải cho biết: Để bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự ATGT trên địa bàn, từ đầu năm đến nay Công an thị trấn đã phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo tới các gia đình đang cư trú, hoạt động sản xuất, kinh doanh hai bên các trục đường chính của thị trấn thực hiện nghiêm việc buôn bán trong diện tích, khuôn viên của gia đình. Nghiêm cấm việc bán hàng rong, bày bán hàng hóa, để nguyên vật liệu, phế thải và

các vật dụng khác trên vỉa hè, dưới lòng đường. Không lắp đặt biển quảng cáo, dụng vách ngăn, ô che nắng, các loại mái tôn, mái vẩy, bạt che nắng trên vỉa hè, dưới lòng đường. Đối với các trường hợp có tình vi phạm, thị trấn kiên quyết cưỡng chế và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, các lực lượng chức năng đã vận động, cưỡng chế tháo dỡ 2.540m² lều quán, mái che, mái vẩy của 839 hộ dân; tháo dỡ 20 chướng cạp, 43 bậc tam cấp, thu giữ 72 biển quảng cáo để sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT. Sau khi tháo dỡ, giải tỏa, thị trấn đã chỉ đạo

các ban, ngành xác định ranh giới vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ, hoàn thiện việc xác định vạch kẻ đường cho người đi bộ trên các tuyến đường để tổ chức quản lý...

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, ký cam kết nhưng hiện nay một số tuyến đường ở thị trấn Tiền Hải vẫn xảy ra tình trạng người dân bày bán hàng hóa, để biển quảng cáo, ô che nắng, các loại bạt che chắn trên vỉa hè, dưới lòng đường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị. Nguyên nhân được xác định là do ở một số khu dân cư chính quyền chưa

PHẠM HƯƠNG